

Số: 860 /BC-SNN

Trà Vinh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 – HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Công văn số 4138/UBND-THNV ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 – HĐND tỉnh khóa X.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tại số thứ tự 9: Cử tri xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải Đề xuất tiếp tục thực hiện tuyến đường khu đê bao ấp 15, xã Long Hữu giáp ấp Đường Liều, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Hiện nay, vẫn còn một đoạn đường đất chiều dài khoảng 1,6 km đi lại vận chuyển hàng hoá gặp nhiều khó khăn.

Trả lời

Qua trao đổi với Trưởng phòng Kinh tế thị xã Duyên Hải và cán bộ Ban quản lý dự án CSAT tỉnh thì tuyến đường khu đê bao ấp 15 xã Long Hữu đã được đưa vào dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện đầu tư xây dựng trong khoảng thời gian năm 2023-2026.

2. Tại số thứ tự 10: Cử tri xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đề nghị thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp vì hiện nay có nhiều hàng giả, kém chất lượng.

Trả lời:

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; Kết quả, từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 05 cuộc, với 63 cửa hàng, cơ sở được kiểm tra. Trong đó, có 12 cơ sở vi phạm. Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 12 Quyết định, với tổng số tiền xử phạt là 93.360.000 đồng.

Trên cơ sở đề xuất của cử tri xã Lương Hòa A, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV kiểm tra khu vực này trong thời gian tới.

3. Tại số thứ tự 12: Cử tri xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đề nghị ngành chức năng nghiên cứu sớm có biện pháp khắc phục hữu hiệu tình trạng cống

Vinh Kim bị sạt lở, xói mòn phía hai bên công khi vận hành nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất.

Trả lời

Ngày 26/7/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng sạt lở khu vực cống và bờ sông Vinh Kim, ấp Chà Và, xã Vinh Kim.

Qua khảo sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 733/BC-SNN ngày 16/8/2023 đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang cân đối nguồn ngân sách của địa phương để khắc phục, trường hợp nếu nguồn kinh phí của địa phương không đảm bảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

Ngày 23/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3756/UBND-NN về việc khắc phục tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang thực hiện khắc phục tình trạng sạt lở trên địa bàn theo ý kiến kiến nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 733/BC-SNN ngày 16/8/2023.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang thông tin, phản hồi đến cử tri xã Vinh Kim biết, giám sát theo quy định.

4. Tại số thứ tự 13: Cử tri xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải phản ánh việc vận hành cấp và thoát nước của các cống đầu môi Dự án 1A hiện nay gặp nhiều khó khăn, vì khi mở cống làm sạt lở diện tích đất phía trước, phía sau của người dân, mặc dù đã được đầu tư xây mới các cống, nhưng không vận hành lấy và xả nước được. Đề nghị sớm có phương án khảo sát kê biên, hỗ trợ bồi hoàn diện tích bị ảnh hưởng sạt lở bên trong và bên ngoài, xây dựng bờ kè, đảm bảo khi vận hành cống không làm sạt lở đất của người dân.

Trả lời:

Ngày 13/9/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tiến hành khảo sát hiện trạng sạt lở tại khu vực Dự án 1A, xã Long Vĩnh.

Qua khảo sát cho thấy: 04 cống đầu môi (Cống số 1, 2, 3, 4) thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Long Hữu - Long Vĩnh (dự án 1A) do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư được xây dựng hoàn thành và đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh quản lý, vận hành từ năm 2016. Các cống này có kiểu cửa đóng mở tự động theo triều nên khi vận hành (mở cửa lấy nước hoặc tiêu nước) có dòng nước chảy khá mạnh đã gây sạt lở trước và sau cống. Năm 2021, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh đã đầu tư thay thế các cửa cống trên bằng các cửa cống vận hành cưỡng bức (chủ động được việc đóng hoặc mở khi cần thiết), tình hình sạt lở được hạn chế. Cụ thể hiện trạng sạt lở tại các cống hiện nay như sau: